

SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
(kèm theo Thông báo số 392/TB - HVHK ngày 04 tháng 7 năm 2023)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
I. Khoa Khai thác Hàng không									
1	Khoa khai thác Hàng không	Giảng viên	V.07.01.03	6	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Cơ sở khởi ngành hàng không, Quản lý hoạt động bay, Khai thác vận tải, Khai thác thiết bị điều hành bay, Kiểm soát không lưu, An ninh hàng không, Sân bay hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	
II. Khoa Điện - Điện tử									
1	Khoa Điện - Điện tử	Giảng viên	V.07.01.03	8	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin hàng không, Kỹ thuật dẫn đường hàng không, Kỹ thuật định vị vô tuyến hàng không, Cơ sở điều khiển tự động, Điều khiển hiện đại, Điều khiển thông minh, Thiết bị tự động hoá công nghiệp, Đo lường công nghiệp, Robot công nghiệp hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	Ưu tiên học hàm PGS và GS

GIAO

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
III. Khoa Công nghệ thông tin									
1	Khoa Công nghệ thông tin	Giảng viên	V.07.01.03	8	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Cơ sở tin học, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống máy tính và Mạng máy tính, Khoa học máy tính hoặc tương đương. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	
IV. Khoa Kinh tế Hàng không									
1	Khoa Kinh tế Hàng không	Giảng viên	V.07.01.03	3	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý, Dịch vụ vận tải, Khai thác vận tải, Quản lý kinh tế, Thương mại và dịch vụ, Logistics hoặc tương đương. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
V. Khoa Kỹ thuật Hàng không									
1	Khoa Kỹ thuật Hàng không	Giảng viên	V.07.01.03	7	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Cơ khí hàng không, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Cơ khí động lực; Kỹ thuật bảo dưỡng Cơ khí tàu bay, Kỹ thuật bảo dưỡng điện tử tàu bay, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử hoặc tương đương. - Đối với các trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử thì bắt buộc phải có chứng chỉ bảo dưỡng tàu bay. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	
VI. Khoa Ngoại ngữ									
1	Khoa Ngoại ngữ	Giảng viên	V.07.01.03	8	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ trở lên ngành: Ngôn ngữ Anh, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn các chuyên ngành tiếng Anh du lịch, thương mại, hàng không, biên-phiên dịch là một lợi thế. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc - Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL, Cambridge C1-C2 hoặc tương đương. 	<ul style="list-style-type: none"> - Được đào tạo ở các nước nói tiếng Anh là lợi thế
VII. Khoa Quản trị kinh doanh									
1	Khoa Quản trị kinh doanh	Giảng viên	V.07.01.03	10	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Quản trị - Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Quản trị - quản lý, Luật kinh tế, Kinh tế, Khai thác vận tải, Du lịch hoặc tương đương. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
VIII. Khoa Xây dựng									
1	Khoa Xây dựng	Giảng viên	V.07.01.03	8	<ul style="list-style-type: none"> - Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành liên quan lĩnh vực xây dựng công trình hoặc tương đương. - Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên (<i>trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học và cao học loại khá giỏi trở lên</i>) và cùng một chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc có bằng Tiến sĩ. 	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về Ngành/Nghề được phân công dạy - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	
IX. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế									
1	Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế	Chuyên viên khoa học công nghệ	01.003	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ưu tiên biết sử dụng đồ họa, biết lập trình web - Quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, hỗ trợ công tác tạp chí, nội san của Học viện. 	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Thực hiện các công việc liên quan quản lý tài sản trí tuệ. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	
2	Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế	Chuyên viên Hợp tác Quốc tế	01.003	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên thuộc lĩnh vực: Ngôn ngữ Anh hoặc tốt nghiệp đại học hoặc Thạc sĩ chương trình sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tại các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. 	Có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình đại học 100% tiếng anh.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác đối ngoại, làm việc với các chuyên gia nước ngoài. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc 	Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình đại học 100% tiếng anh

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGÁCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
X. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng									
1	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng	Chuyên viên Khảo thí và Đảm bảo chất lượng	01.003	1	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
XI. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên									
1	Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên	Chuyên viên Công tác truyền thông	01.003	1	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên. - Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm đồ họa.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
XII. Phòng Tổ chức - Hành chính									
1	Phòng Tổ chức - Hành chính	Chuyên viên Tổ chức cán bộ	01.003	2	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên phù hợp lĩnh vực công tác như: Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Bảo hiểm, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành gần có liên quan.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc - Ưu tiên người có kinh nghiệm về công tác Tổ chức cán bộ	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
2	Phòng Tổ chức - Hành chính	Chuyên viên Hành chính tổng hợp	01.003	1	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh thành thạo. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
3	Phòng Tổ chức - Hành chính	Nhân viên Quản trị thiết bị	01.003	1	- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngành: Điện dân dụng, Điện tử dân dụng, Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành hoặc tương đương, hoặc các ngành gần có liên quan.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
4	Phòng Tổ chức - Hành chính	Chuyên viên Công nghệ thông tin	01.003	2	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính hoặc các ngành gần có liên quan.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
XIII. Trung tâm đào tạo nhân viên Hàng không									
1	Trung tâm đào tạo nhân viên Hàng không	Chuyên viên Công tác đào tạo	01.003	1	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYÊN DỤNG	MÃ SỐ NGẠCH	SỐ LƯỢNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC	ĐIỀU KIỆN KHÁC	GHI CHÚ
XIV. Phòng Đào tạo									
1	Phòng Đào tạo	Chuyên viên Công tác Đào tạo	01.003	2	- Tốt nghiệp trình độ Đại học loại khá trở lên.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc	
XV	Chuyên viên Thanh tra - Pháp chế, tiếp công dân		01.003	1	- Có bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên ngành Luật, Luật Hiến pháp và Luật hành chính hoặc ngành gần có liên quan.	- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Có trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm.	- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương trở lên (được bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển) - Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp. - Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao công việc - Ưu tiên có kinh nghiệm công tác	
TỔNG CỘNG				72					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huỳnh Như



TS. Nguyễn Thị Hải Hằng